

Không ngừng đổi mới, vươn lên

Từ khi thành lập đến nay, cùng với sự phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thái Bình không ngừng lớn mạnh, đóng góp to lớn vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về quá trình phát triển của Công đoàn Thái Bình.

Phóng viên: Xin ông cho biết những đóng góp của Công đoàn Thái Bình trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc?

Ông Bùi Xuân Vinh: Công đoàn Thái Bình thành lập ngày 15/9/1946 dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngay sau khi thành lập, Công đoàn Thái Bình đã nhanh chóng củng cố tổ chức bộ máy, thu hút lực lượng lao động vào tổ chức công đoàn; vận động công nhân lao động tích cực trong sản xuất vũ khí, phục vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ việc phát động các phong trào thi đua yêu nước phục vụ kháng chiến với giáo dục công nhân nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp. Từ trong khói lửa của chiến tranh, các phong trào: "Thi đua ái quốc, tăng gia sản xuất vũ khí, giết giặc cứu nước", "Tất cả để kháng chiến, tất cả để chiến thắng" được Công đoàn Thái Bình triển khai sâu rộng.

Khi cả nước đương đầu với chiến tranh của đế quốc Mỹ, Công đoàn Thái Bình vận động công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, trong tham gia quản lý, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua: "Nhiều, nhanh, tốt, rẻ và an toàn lao động", "Giới Đại Phong, sóng Duyên Hải, cờ Ba Nhất", các cuộc vận động: "Mỗi người làm việc bằng hai" được Công đoàn Thái Bình triển khai rộng khắp. CNVCLĐ tỉnh nhà luôn là lực lượng xung kích trên mọi trận tuyến, nêu cao khẩu hiệu hành động: "Chắc tay súng, vững tay búa", sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, cùng với nông dân đưa Thái Bình trở thành tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt năng suất 5 tấn thóc/ha.

Phóng viên: Trong sự nghiệp đổi mới, các cấp công đoàn Thái Bình có những đóng



Ông Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho người lao động đạt thành tích cao trong lao động sản xuất.

góp cụ thể nào vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thưa ông?

Ông Bùi Xuân Vinh: Từ lúc mới thành lập với trên 1.000 đoàn viên ở một số nghề tiểu thủ công nghiệp, trong công binh xưởng và giao thông công chính, đến nay, Công đoàn Thái Bình đã nhanh chóng được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và quy mô tổ chức, phù hợp với đặc điểm và tình hình của phong trào tỉnh nhà. Hiện nay, số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh là trên 135.000 đoàn viên, sinh hoạt ở 1.728 công đoàn cơ sở hoạt động trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế. 73 năm qua, Công đoàn Thái Bình không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, trong bất kỳ hoàn cảnh thuận lợi hay

khó khăn đều phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần vào sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn và sự phát triển chung của tỉnh.

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, tổ chức các hoạt động ngay tại cơ sở; tập trung hướng dẫn công đoàn cơ sở khởi kiện, đàm phán, thỏa thuận với chủ doanh nghiệp trong thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động, tham gia giải quyết dứt điểm các vụ ngừng việc tập thể, tranh chấp lao động không để ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Các chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên như tết sum vầy, chương trình mái ấm công

đoàn, hỗ trợ vay vốn cho công nhân lao động để phát triển kinh tế được triển khai đồng bộ, nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Các hoạt động trong tháng công nhân với chủ đề "Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn" được các doanh nghiệp đồng tình cùng tổ chức công đoàn. Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, tranh thủ được sự lãnh đạo của các cấp, các ngành và sự quan tâm, tạo điều kiện của người sử dụng lao động.

Phóng viên: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thái Bình có những hoạt động cụ thể nào, thưa ông?

Ông Bùi Xuân Vinh: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về người lao động như: tuyên truyền, giáo dục truyền thống về vang của Công đoàn Việt Nam; phát động đợt thi đua đặc biệt, tổ chức gắn biển các công trình chào mừng, thành lập 16 công đoàn cơ sở, kết nạp gần 3.000 đoàn viên và giới thiệu 826 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, triển khai xây dựng 42 nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 1,26 tỷ đồng; thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, tổ chức 16 lễ tuyên dương, khen thưởng gần 600 công nhân lao động và 420 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu; tổ chức giải đấu bóng CNVCLĐ toàn tỉnh và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng. Đặc biệt, ngày 22/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ tuyên dương 90 công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu đại diện cho CNVCLĐ toàn tỉnh.

Phóng viên: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Công đoàn Thái Bình có những định hướng cụ thể như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Xuân Vinh: Thời gian tới, Công đoàn Thái Bình sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, tham gia các quyết chế độ, chính sách, nâng cao đời sống cho công nhân lao động, phối hợp giải quyết những bức xúc, tranh chấp lao động trong CNVCLĐ ngay từ cơ sở. Tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho CNVCLĐ và quan tâm đến lao động nữ. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

▶ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

Gặp mặt chủ tịch công đoàn cơ sở và công nhân lao động tiêu biểu

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), sáng ngày 25/7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình tổ chức gặp mặt, tôn vinh chủ tịch công đoàn cơ sở, công nhân lao động tiêu biểu và số kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua đồng thời thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân viên chức lao động. Nhờ đó, 95% tổng số công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp được đóng BHXH, 98% công nhân, người lao động được ký hợp đồng lao động. Bình quân thường tết cho người lao động là 3 triệu đồng/người; trao tặng hàng trăm suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán và hỗ trợ xây 4 mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 120 triệu đồng... Các cấp công đoàn thành phố cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng giấy khen cho 18 chủ tịch công đoàn cơ sở và công nhân lao động tiêu biểu vì có nhiều thành tích trong lao động sản xuất và hoạt động công đoàn. 4 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây dựng mái ấm công đoàn với số tiền 30 triệu đồng/người.

HOÀNG LANH

▶ Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà mái ấm công đoàn



Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho chị Nguyễn Thị Nhị.

Sáng ngày 25/7, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Bình và xã Tự Tân.

Chị Nguyễn Thị Nhị, thôn Lộc Quý, xã Hòa Bình là đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Ivory Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chống mất bệnh hiểm nghèo và đã qua đời, chị Nhị đang nuôi con nhỏ và mẹ già, chưa có nhà ở riêng. Chị Phạm Thị Thanh Vân, thôn Phú Lễ, xã Tự Tân là đoàn viên công đoàn cơ sở xã Tự Tân chưa có nhà ở. Được hỗ trợ kinh phí, họ hàng, đồng nghiệp giúp đỡ, chị Nhị và gia đình chị Vân đã huy động đầu tư xây dựng 2 ngôi nhà mái bằng kiên cố có diện tích sử dụng 50m², 70m². Tại các gia đình, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn với số tiền 30 triệu đồng/nhà và quà cho chị Nhị, chị Vân. Đây là 2 trong 5 nhà mái ấm công đoàn được hỗ trợ kinh phí xây dựng trên địa bàn huyện Vũ Thư trong năm 2019.

QUYNH LƯU

Công nhân sáng tạo trong lao động sản xuất

Trong số 29 công nhân tiêu biểu được tuyên dương, anh Trần Trọng Kim, tổ trưởng tổ cơ khí Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiến Hải thuộc Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình được gia cao về quá trình lao động, sáng tạo trong công việc. Xuất phát từ sự vất vả, cực nhọc của công nhân lao động, từ thực tiễn lao động, năm 2017 anh đã có sáng kiến "Máy nâng hạ cánh cổng bằng động cơ một pha 2,2KW kết hợp với hộp số thủy HS9" giúp giảm số công nhân vận hành và làm lợi 65 triệu đồng/năm cho Xí nghiệp. Với những đóng góp trong quá trình lao động, 3 năm anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo năm 2017 và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018.

Với Đoàn Thị Dịu, nhân viên phòng bán hàng của Công ty Cổ phần Dược Ánh Dương, nghị lực vươn lên của chị là tấm gương sáng đối với nhiều người khuyết tật. Ngay từ khi mới sinh ra không may chị bị khuyết tật vận động, khó đi lại. Vượt qua mặc cảm, chị không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên. Sau khi tốt nghiệp trung cấp y, chị tiếp tục thi đỗ Đại học Y Dược Thái Bình, chuyên ngành dược. Làm việc 8 năm tại Công ty, với trách nhiệm của mình chị luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, đề xuất nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong công việc. 3 năm liên chị được thưởng doanh số cao vào dịp tết kết cuối năm, được lãnh đạo Công ty khen thưởng. Tại buổi trao thưởng, ngay sau khi

Nhân lên những bông hoa đẹp

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ tuyên dương công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. 90 công nhân, cán bộ công đoàn được tuyên dương đều là những người luôn nhiệt huyết với công việc, được liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành lựa chọn; họ là những bông hoa đẹp thầm lặng đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp.

bước lên bục tuyên dương, chị đã nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay động viên xen lẫn cảm phục vì quá trình vươn lên của chị. "Minh bị khuyết tật thì càng cần phải nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân, không thể làm gánh nặng cho gia đình và xã hội" - chị Dịu chia sẻ.

Chủ tịch công đoàn cơ sở - chỗ dựa vững chắc của người lao động

Với người lao động (NLD), tổ chức công đoàn có vai trò rất quan trọng, trong đó người đứng đầu tổ chức phải biết

phát huy vai trò của mình trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLD. Với anh Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ tạo, Chi nhánh Thái Bình (doanh nghiệp có số lượng lao động lớn nhất tỉnh với trên 15.000



Công nhân Công ty TNHH Creative Source Việt Nam thi đua lao động sản xuất.

người), trong quá trình hoạt động anh luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của NLD để chủ động tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp có biện pháp giải quyết thỏa đáng, từ đó chăm lo đời sống cho NLD được tốt hơn. Hàng năm, Công đoàn Công ty có nhiều hoạt động thiết thực đối với NLD như: thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà thân nhân NLD vào dịp lễ, tết; tổ chức phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất; văn hóa, văn nghệ... Trong hoạt động công đoàn, anh luôn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, từ đó thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Hiện tại, 100% NLD trong Công ty gia nhập tổ chức công đoàn và được tham gia BHXH, BHYT, thu nhập bình quân của NLD từ 6,2 - 6,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2017, anh vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ tạo, Chi nhánh Thái Bình là công đoàn cơ sở nhiều năm liên xếp loại vững mạnh, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua.

Anh Trần Trọng Kim, chị Đoàn Thị Dịu và anh Trịnh Thanh Định chỉ là 3 trong 90 đoàn viên, cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương. Mỗi người một cương vị công tác khác nhau nhưng ở họ luôn thể hiện khát khao được cống hiến, ngày đêm miệt mài nghiên cứu, sáng tác, học tập lao động sản xuất và nhiệt huyết với phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính đáng quyền và lợi ích của NLD.

Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh



90 công nhân lao động và cán bộ công đoàn tiêu biểu được tuyên dương đều là những gương mặt điển hình được các công đoàn cơ sở ghi nhận, tôn vinh của các phong trào thi đua thi đơn vị, doanh nghiệp. Trong dịp kỷ niệm này, cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành cũng tổ chức tuyên dương đoàn viên và cán bộ công đoàn cơ sở giỏi. Các cấp công đoàn mong muốn qua hoạt động tuyên dương sẽ kịp thời động viên, khích lệ đoàn viên, cán bộ công đoàn cơ sở hăng say hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển của tổ chức công đoàn.

Ông Ngô Văn Ngoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Ha Hae Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình



Là chủ tịch công đoàn, ngoài việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLD, việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLD được Công đoàn Công ty luôn chú trọng. Trong suốt quá trình công tác, từ thời gian xuyên lảng nghề làm tư, nguyện vọng của NLD, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp với NLD để giải quyết những kiến nghị của NLD. Nhờ đó, từ khi thành lập đến nay, Công ty chưa xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể, 3 năm liên (2016 - 2018) Công đoàn Công ty được xếp loại vững mạnh. Là cán bộ công đoàn cơ sở được tuyên dương trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, với tôi đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc quan tâm, chăm lo cho NLD.

Công nhân Phạm Thị Huyền Thương, Công ty TNHH Quốc tế SH



Tôi vinh dự là 1 trong 29 công nhân lao động tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương, bản thân tôi rất phấn khởi và tự hào khi được doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tin tưởng. Để có được niềm vui này, trong suốt quá trình làm việc, tôi luôn hăng hái tìm tòi, sáng tạo và đưa ra những sáng kiến hữu ích giúp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nhờ đó mà hai năm liên tôi đạt công nhân lao động xuất sắc, được lãnh đạo Công ty khen thưởng; 3 năm liên được Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tặng giấy khen.

ANH THO